



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮ้อ
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้กำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐ บริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่คำนึงถึงอานิสสินจ้าง โดยให้ทุกหน่วยงานของรัฐประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮ้อ ข้าราชการฝ่ายการเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮ้อ กำหนดให้ต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำการอันเป็นการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งกฎหมาย ฎระเบียบ และมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮ้อ ฎระเบียบ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างการปฏิบัติงานที่โปร่งใสภายในหน่วยงานมิให้เกิดการทุจริต และส่งเสริมค่านิยมในการประหยัด มัธยัสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮ้อจึงประกาศนโยบายการให้รับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮ้อ ดังนี้

๑. งดการให้ การรับ หรือการเรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบัน และอนาคต กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคคล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด

๒. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ ให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

๓. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี หรือการอวยพรผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญ เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสำรวย ศิริรัตนพงษ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮ้อ